



Lào Cai, ngày 01 tháng 4 năm 2020

**Thư của Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai gửi các thầy cô giáo
và các em học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh COVID-19**

Thân gửi các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai!

Nếu như không có điều gì xảy ra, năm học 2019-2020 của chúng ta đã sắp sửa hoàn thành. Thế nhưng hiện tại, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong 15 ngày trên phạm vi toàn quốc; học sinh không thể đến trường, các bậc cha mẹ học sinh lo lắng. Đây là khó khăn chung của toàn xã hội, nhưng là thử thách rất lớn đối với Ngành Giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở tỉnh vùng cao như Lào Cai.

Trước tình hình đó, làm thế nào để học sinh được học mà vẫn đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô giáo là câu hỏi mà tôi luôn trăn trở. Trong những ngày này, các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn tỉnh Lào Cai; đặc biệt là ở trường vùng cao, vùng khó khăn; đều đã rất cố gắng, tìm mọi giải pháp để triển khai dạy - học trực tuyến và các giải pháp dạy học khác để các em được học tập. Thay mặt Lãnh đạo Sở GD&ĐT, tôi biểu dương những nỗ lực của các em học sinh; ghi nhận, trân trọng sự sáng tạo, trách nhiệm của các thầy cô giáo và cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các bậc cha mẹ học sinh trong toàn tỉnh.

Các thầy cô giáo và các em học sinh sinh thân mến!

Trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; toàn Ngành Giáo dục Lào Cai chúng ta phải đi đầu trên mặt trận này; mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh phải trở thành “chiến sĩ” với quyết tâm cao nhất để biến khó khăn thành cơ hội:

Đối với các thầy cô giáo, đây là cơ hội vàng để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy học; đồng thời cảm nhận rõ nhất sự nỗ lực cố gắng của từng em học sinh. Từng nhà trường đa dạng hóa các hình thức, phương pháp để phòng/chống dịch bệnh và triển khai dạy học một cách hiệu quả nhất, sáng tạo nhất và phù hợp nhất với điều kiện của địa phương mình.

Đối với các em học sinh, đây là cơ hội vàng để khẳng định năng lực của bản thân và nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Các em hãy phát huy cao nhất sự tích cực, tự giác; đặc biệt là đức tính trung thực; thay đổi phương pháp học và tự học để đạt được hiệu quả cao nhất. Đồng thời, qua việc học tập trong bối cảnh đặc biệt này, các em sẽ cảm nhận rõ nhất tình yêu thương, sự chăm lo của các thầy cô giáo dành cho bản thân mình.

Thông qua nhà trường, tôi kêu gọi các bậc cha mẹ học sinh cùng chung tay với Ngành Giáo dục, tạo điều kiện để con em mình có thiết bị, được học tập trong điều kiện tốt nhất có thể.

Tôi hy vọng và tin tưởng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh; thời điểm toàn dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch cũng sẽ là thời điểm các thầy cô giáo đón các em học sinh quay trở lại trường với khí thế mới, nguồn năng lượng mới, nền tảng kiến thức mới để đạt được những thành tích cao nhất cho năm học đặc biệt - năm học 2019-2020 này.

Chào thân ái và quyết thắng!

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Ninh